

CỤM CÔNG NGHIỆP NGUYÊN XÁ

Bao giờ được triển khai?

Cụm công nghiệp (CCN) Nguyên Xá (Vũ Thư) thành lập năm 2015 với diện tích gần 12ha. Nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình. Tuy nhiên, đến nay CCN Nguyên Xá vẫn chưa được triển khai, cả cánh đồng "bờ xôi ruộng mật" ngày nào giờ thành một vùng hoang hóa, gây lãng phí tài nguyên đất và bức xúc trong nhân dân.



Khu ruộng bỏ hoang.

Người dân bức xúc

Ông Hoàng Văn Kháng, Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá cho biết: Thực hiện Thông báo số 84/TB-UBND ngày 1/6/2017 của UBND huyện Vũ Thư về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Nguyên Xá, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư cùng chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình đã về làm việc với UBND xã để thông báo chủ trương thu hồi đất. Ngay sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị đại diện các gia đình thuộc thôn Hoàng Xá có ruộng nằm trong vùng quy hoạch dự án CCN để bàn thống nhất phương án đền bù giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án. Qua quá trình bàn bạc tại hội nghị và sau một thời gian tuyên truyền, vận động của Chi ủy, chính quyền và các đoàn thể thôn Hoàng Xá, 101 gia đình có ruộng nằm trong vùng quy hoạch dự án đều thống nhất với phương án đền bù theo chính sách của Nhà nước đồng thời dừng việc sản xuất trên diện tích trong vùng quy hoạch để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Mặc dù đã ngừng sản xuất nhưng đến nay các hộ dân

có diện tích đất trong vùng quy hoạch dự án vẫn chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt, dẫn đến một số hộ gặp khó khăn về kinh tế. Từ việc chậm trễ trong chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư đã tạo ra sự bức xúc rất lớn trong nhân dân. Ông Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Xá cho biết: Thôn Hoàng Xá không có nghề phụ, bà con nông dân chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Do đó khi có chủ trương thu hồi đất làm CCN thì 2/3 người dân rất bức xúc. Sau khi được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận. Lúc đầu nhiều ý kiến phản đối cho rằng: khu ruộng lấy ra làm CCN có đất rất tốt, năng suất lúa cao, lại vừa thực hiện dồn điền đổi thửa nên mỗi hộ chỉ có 1 thửa, rất thuận tiện cho canh tác, hệ thống đường nội đồng, mương máng được củng cố nên lấy ra làm công nghiệp thì rất lãng phí... Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân có ruộng tạo điều kiện để xây dựng CCN, tạo việc làm cho người dân nên 100% hộ dân đã đồng ý cho thu hồi đất để thực hiện dự án. Ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Hoàng Xá

bản khoán: Khâu khó nhất là giải phóng mặt bằng thì dân chúng tôi đã ủng hộ 100%, vậy không hiểu vì lý do gì mà chững đó thời gian chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình vẫn chưa thực hiện. Trước sự chậm trễ trên của chủ đầu tư, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Xá đã có nhiều ý kiến đề nghị các cấp, các ngành liên quan và chủ đầu tư thực hiện việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho người có ruộng nằm trong vùng quy hoạch và sớm triển khai dự án không để quy hoạch "treo" gây lãng phí. Ông Toàn cho biết thêm: Hiện tại, 101 hộ dân trong thôn Hoàng Xá đang rất khó khăn bởi họ đã không còn ruộng để sản xuất mà tiền đền bù thì

chưa lấy được, cuộc sống của bà con 2 năm qua rất vất vả, chạy vạy làm đủ nghề để kiếm sống... Gia đình bà Hoàng Thị Thọ đã tự nguyện bàn giao 1 mẫu ruộng, đây là nguồn sống duy nhất của 7 nhân khẩu trong gia đình bà. Khi không còn ruộng nữa, gia đình bà đã dự định chuyển đổi sang ngành nghề cơ khí, tuy nhiên, những dự định đó có lẽ còn xa vời vì số tiền trông chờ từ việc đền bù của 1 mẫu ruộng vẫn chưa thấy đâu? Gia đình chị Hoàng Thị Bốn là hộ nghèo trong thôn có 3 chị em thì 2 người bệnh tật, có 4 sào ruộng nằm trong diện tích thu hồi, tính ra được hơn 100 triệu đồng. Thấy sắp có tiền đền bù, chị Bốn đã vay ngân hàng 70 triệu đồng để sửa lại căn nhà cũ để 3 chị em ở cho đỡ lo khi mùa mưa bão đến. Thế nhưng, 2 năm qua số tiền cả gốc và lãi đã lên đến gần 100 triệu đồng rồi mà tiền đền bù ruộng vẫn không thấy đâu?

Chủ đầu tư "đầu tư kiểu gì"?

Tiếp thu ý kiến chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hoàng Xá, Đảng ủy, UBND xã Nguyên Xá đã liên tục báo cáo UBND huyện Vũ Thư và các ngành chức năng giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Trong thời gian qua, UBND huyện và các phòng, ban, ngành liên quan của huyện Vũ Thư và UBND xã Nguyên Xá cũng đã có nhiều cuộc làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Cuộc làm việc các đây nhất là vào ngày 5/4/2019 giữa các phòng, ban liên quan của huyện Vũ Thư cùng với UBND xã Nguyên Xá và chủ đầu tư đã thống nhất đến ngày 15/4/2019 chủ đầu tư phải triển khai thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch và chi trả xong



Chị Hoàng Thị Bốn bên ngôi nhà mới sửa.

tiến đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Song không hiểu vì sao đến nay chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình vẫn không thực hiện điều chỉnh quy hoạch và chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Đồng chí Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Vũ Thư cho biết: Đối với CCN Nguyên Xá, UBND huyện Vũ Thư đã ra thông báo chủ trương thu hồi đất, giao cho các ngành chức năng, nhà đầu tư tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, quy định của Nhà nước, khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương và nhân dân ủng hộ rất cao. Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt, UBND huyện Vũ Thư đã 6 lần làm văn bản đề nghị nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình chuyển kinh phí đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư để tổ chức chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân đồng thời tổ chức họp nhiều lần với nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng và yêu cầu tạm ứng kinh phí để chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay nhà đầu tư không hợp tác, không chuyển kinh phí theo phương án đã được phê duyệt theo quy định để giải ngân. Thời gian qua, các hộ dân có ruộng trong vùng dự án đã phải bỏ ruộng hoang không được canh tác ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng như thu nhập của bà con, dẫn đến các hộ dân trong vùng ăn bụi xúc, nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền để nghị được giải quyết. Đặc biệt, các hộ đã tổ chức tập trung đông người lên trụ sở làm việc của UBND huyện kiến nghị, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã phải ra trả lời, giải thích.

Bức xúc trước sự chậm trễ của chủ đầu tư, ngày 3/5/2019, UBND huyện Vũ Thư đã có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất xem xét về khả năng của nhà đầu tư và đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Minh Đình không thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo thì đề nghị UBND tỉnh xem xét thay đổi nhà đầu tư hạ tầng CCN Nguyên Xá.

VŨ TIẾN

THÁI THỤY

Thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa

Cùng với nông dân các địa phương trong tỉnh, nông dân huyện Thái Thụy đang tích cực huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ lúa mùa.



Thu hoạch lúa xuân tại xã Thái Nguyên (Thái Thụy).

Mới sáng sớm, trên cánh đồng lúa vàng đã chín rộ tại xã Thái Nguyên đã có hai chiếc máy gặt chạy băng băng để thu hoạch lúa cho bà con. Cứ từ 10 phút đến 15 phút, một trong hai chiếc máy gặt này đã thu hoạch xong một ruộng lúa có diện tích vài sào, sau đó lại di chuyển vào gần bờ để chuyển thóc xuống cho người dân. Vừa chuyển xong số thóc mới gặt lên xe để chuẩn bị chở về nhà, bà Nguyễn Thị Quyên, người dân địa phương cho biết: Máy gặt này rất nhanh, mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lại khá thuận lợi cho việc thu hoạch lúa xuân của người dân, hạt thóc thu hoạch về đến đâu được phơi khô đến đấy. Vì thế, tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, người dân chúng tôi tập trung xuống đồng để thu hoạch lúa xuân. Hầu hết các hộ đều thuê máy gặt nên việc thu hoạch diễn ra rất nhanh, chỉ từ một đến vài ngày là xong. Như nhà tôi có 6 sào lúa gặt trong buổi sáng hôm nay là xong, năng suất đạt 2 tạ/sào.

Ông Hà Duy Thiện, Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, địa phương đã huy động gần 10 chiếc máy gặt đập liên hợp để phục vụ thu hoạch lúa của người dân. Đến nay, toàn xã thu hoạch được gần 80% trong

tổng số 280ha diện tích lúa gieo cấy vụ xuân này, năng suất ước đạt gần 70 tạ/ha. Song song với thu hoạch lúa xuân, UBND xã chỉ đạo các HTX SXKD DVNN trên địa bàn đôn đốc, hướng dẫn người dân tập trung xử lý rơm rạ, làm đất ngay để chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa mùa bảo đảm đúng thời vụ.

Cùng với Thái Nguyên, các địa phương trong huyện Thái Thụy đang tập trung thu hoạch lúa xuân đang chín rộ. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các điều kiện bước vào sản xuất vụ mùa, ngành Nông nghiệp huyện đang tích cực đôn đốc các xã, thị trấn tập trung huy động máy móc để thu hoạch lúa và làm đất gieo cấy vụ mùa. Đồng thời, tổ chức, điều hành các chủ máy gặt đập liên hợp, máy làm đất hợp lý theo vùng bảo đảm tiến độ thu hoạch lúa và làm đất gieo cấy vụ mùa. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Từ cuối tháng 5, người dân các địa phương trong huyện đã tiến hành thu hoạch lúa xuân. Hiện nay lúa xuân đã chín rộ nên các địa phương đang tập trung huy động máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Tính đến ngày 7/6, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 8.000ha trên

12.700ha, năng suất dự kiến đạt 70 tạ/ha, một số giống lúa lai, BC15 năng suất đạt khá cao (hơn 72 tạ/ha). Toàn huyện phấn đấu thu hoạch xong 100% diện tích lúa xuân trước ngày 20/6 để bảo đảm kịp thời cho việc sản xuất vụ mùa.

Cùng với thu hoạch lúa xuân, nông dân huyện Thái Thụy bước ngay vào sản xuất vụ mùa. Trong đó, một số địa phương sau khi thu hoạch xong lúa xuân đã tiến hành ngay việc làm đất với tiến độ đạt từ 20 - 30% như Thụy Chính, Thụy Ninh, Thụy Dân... Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy hơn 13.000ha. Chủ lực là giống BC15 (chiếm 55% diện tích), 30% các giống chất lượng, còn lại là các giống khác. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa mùa, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN tăng cường đôn đốc, hướng dẫn người dân sau khi thu hoạch xong lúa xuân thì tiến hành ngay việc làm đất, xử lý rơm rạ, nhất là tình trạng mưa úng trong vụ mùa...

TRẦN TUẤN



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

QUỲNH PHỤ

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, thời gian qua, các lực lượng chức năng huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm lập lại trật tự trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông.

Quỳnh Phụ hiện có 3 tuyến sông lớn chảy qua là sông Luộc, sông Hòa và sông Diêm Hộ. Trên địa bàn huyện hiện có 10 bến đò ngang chở khách qua sông với lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Trước mùa mưa bão

hàng năm, Ban An toàn giao thông huyện đều yêu cầu các xã, thị trấn có bến khách ngang sông làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra toàn bộ các bến đò ngang, yêu cầu các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về vận tải khách ngang sông,

tải hành khách đường thủy tại các bến khách ngang sông. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm, các phương tiện đều bảo đảm an toàn và đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy. Bên cạnh đó, địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành khách khi tham gia giao thông đường thủy phải mặc áo phao, cầm, đeo dụng cụ nổi để đề phòng sự cố xảy ra. Khi có mưa bão, chúng tôi tuyệt đối tạm dừng mọi hoạt động của bến khách ngang sông. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhiều năm qua giao thông đường thủy trên địa bàn xã luôn được bảo đảm an toàn, chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra tại các bến khách ngang sông.

Ông Nguyễn Quý Khoát, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quỳnh Phụ cho biết: Giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn bất ngờ, đáng tiếc, đặc biệt là trong mùa mưa bão bởi lưu lượng dòng chảy trên

các tuyến sông tăng cao. Hàng năm, huyện Quỳnh Phụ thường tổ chức từ 2 - 4 đợt tổng kiểm tra các bến khách ngang sông đang hoạt động trên địa bàn huyện, trong đó có 2 đợt kiểm tra định kỳ vào trước dịp nghỉ tết Nguyên đán và trước mùa mưa bão hàng năm. Qua kiểm tra, hiện nay các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện đều đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy phép mở bến, giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và người lái có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, trong tháng 6, huyện Quỳnh Phụ sẽ hoàn thành việc kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông. Trên cơ sở thực tế kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định, người điều

khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định... Đồng thời, tổ chức cho chủ bến bãi, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng cũng sẽ tuyên truyền tới các chủ

phương tiện, người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không chở quá số người quy định, tạm dừng hoạt động khi có mưa bão.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, thiết nghĩ, mỗi người

dân khi tham gia giao thông đường thủy cần có ý thức tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành đúng, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra

PHẠM HƯNG



Bến phà An Khê (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ).